
1 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี พ.ศ.2565 

วันที่  29  เดือนกันยายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด  ส านักงานเทศบาลต าบลบา้นตาด  ชั้น 2 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด บุญเล่ียม  พิมพ์ศรี  

2. นายสงกา  รัตนงาม รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สงกา  รัตนงาม  

3. นายสิทธิ์พงษ์  อินทร์ค าดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สิทธิ์พงษ์  อินทร์ค าดี  

4. นางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สุภาพร  สร้อยโพธิ์  

5. นางสาวปรางทอง  อนุอัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด ปรางทอง  อนุอัน  

6. นางสุจิตรา  สอนสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สุจิตรา  สอนสุภาพ  

7. นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด เทพริทธิ์  ประทุมสอน  

8. นายสมจิต  จันทร์ชิรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สมจิต  จันทร์ชิรัตน์  

9. นายทรงศักดิ์  พลน้ าเท่ียง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด ทรงศักดิ์  พลน้ าเท่ียง  

10. นางสุมาลี  โฮมชัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สุมาลี  โฮมชัย  

11. นายไทยแลนด์  ไชยเทพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด ไทยแลนด์  ไชยเทพ  

12. นายสุวิทย์  พิมพ์ศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สุวิทย์  พิมพ์ศรี  

13. นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด วชิรวิชญ์  ภาวะชาติ  

 

ผู้ขาดประชุม 

-ไม่มี- 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

1. นายชาตรี  สารีจันทร์ นายกเทศมนตรี ชาตรี  สารีจันทร์  

2. นายช านาญ  มาดขาว รองนายกเทศมนตรี ช านาญ  มาดขาว  

3. นางสุดถนอม  อินทมล รองนายกเทศมนตรี สุดถนอม  อินทมล  

4. นายสมัย  น้อยรามศูนย์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี สมัย  น้อยรามศูนย์  

5. นางกิ่งมณี  วาโย รองปลัดเทศบาล กิ่งมณี  วาโย  

6. นายวิโรจน์  สรรพกิจบ ารุง รองปลัดเทศบาล วิโรจน์  สรรพกิจบ ารุง  

7. นายวัชรินทร์  วรรณพันธ ์ ผู้อ านวยการกองช่าง วัชรินทร์  วรรณพันธ ์  

8. นางสาวณัฐพัชร์  รุ่งเรืองงามชีพ ผู้อ านวยการกองคลัง ณัฐพัชร์  รุ่งเรืองงามชีพ  

9. นายอลงกรณ์  กัณหา ผู้อ านวยการกองการศึกษา อลงกรณ์  กัณหา  

10. นางสาวภิญญาพัชร์  จันทร์เพ็ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ภิญญาพัชร์  จันทร์เพ็ง  

11. ส.อ.สมพร  หีบแก้ว ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบฯ สมพร  หีบแก้ว  

12. นางสาวพิญญาภา  กระบือคูณ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ พิญญาภา  กระบือคูณ  

13. นางสาวณัฏฐพิชา  ราชแข็ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง ณัฏฐพิชา  ราชแข็ง  

14. นางสาวธัญญิดา  ชูด า นิติกร ธัญญิดา  ชูด า  

15. ส.อ.สุรศักด์ิ  แสงศิลา เจ้าพนักงานธุรการ สุรศักด์ิ  แสงศิลา  

16. นางสาวสุภาดา  ขุนวงษา นักพัฒนาชุมชน สุภาดา  ขุนวงษา  

17. นางนฤมล  ซอเรต์ นักทรัพยากรบุคคล นฤมล  ซอเรต์  

18. นางสาวศิรประภา  บุดดีค า ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ศิรประภา  บุดดีค า  

19. นางสาวจีรจันทร์  ค าปิคา ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จีรจันทร์  ค าปิคา  

20.     

21.     
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เร่ิมประชุมเวลา 10.00  น.  เมื่อท่ีประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ เลขานุการสภา
เทศบาลฯ กล่าวเชิญนายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี ประธานสภาเทศบาลต าบล
บ้านตาดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  เสร็จแล้วขึ้นประจ าทีเพื่อด าเนินการ
เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี ๒๕๖5 ตามระเบียบ
วาระการประชุม ต่อไป 

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
เลขานุการสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านท่ีเคารพ 

การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 1 ประจ าปี ๒๕๖5 เวลา  ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบ้านตาด  ได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วปรากฏว่าครบ ผมขอเชิญท่าน
ประธานสภาฯ  เปิดประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี ๒๕๖5 
ตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี  เข้าสู่การประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี พ.ศ.256๕  ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   

ด้วยเทศบาลต าบลบ้านตาด  ขอเปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  
สมัยท่ี  1  ประจ าปี 2565  เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  และขออนุมัติข ยายการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ท้ังนี้นายอ าเภอ
เมืองอุดรธานีได้เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด  สมัยวิสามัญ  
สมัยท่ี  1  ประจ าปี  2565  ต้ังแต่วันท่ี  15  กันยายน  2565  เป็นต้นไปมี
ก าหนดไม่เกิน  15  วัน  ประธานสภาเทศบาลจึงก าหนดให้วันท่ี  29  
กันยายน  2565  เป็นวันประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  
ประจ าปี 2565 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี  เข้าสู่การประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี พ.ศ.2565  ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3   ครั้งท่ี  2  เมื่อวันท่ี  22  สิงหาคม  2565       
เชิญเลขาช้ีแจงต่อท่ีประชุมสภาฯแห่งนี้  
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นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล  การรับรองรายงานการประชุม  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 

บ้านตาด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  2  ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันท่ี  22  
สิงหาคม 2565 ไปแล้ว  โดยรายงานการประชุมดังกล่าว  มีจ านวนท้ังหมด  
16 หน้ากระดาษ  จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ตรวจดูทีละ
หน้า ว่ามีผู้ใดจะแก้ไขตรงไหนหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอให้ท่านประธานสภา
เทศบาล  ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯเป็นล าดับต่อไป 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านจะอภิปรายต่อรายงานการประชุมข้างต้น  
ประธานสภาเทศบาล  อีกหรือไม่  หากไม่มีแล้ว  ประธานจะขอมติต่อท่ีประชุมในล าดับต่อไป   

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลบ้านตาด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  2  เมื่อวันท่ี  22  
เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2565  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จ านวน  11  เสียง 
(งดออกเสียง 1 เสียง  นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี  ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง  เสนอเพื่อพิจารณา 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี  เข้าสู่การประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี พ.ศ.256๕  ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  โดยได้จัด 

3.1  ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2565  (กองช่าง) 
3.2 ญัตติ  เรื่อง  ขอกันเงินประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2565 (กองช่าง) 
3.3 ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กองการศึกษา) 
เริ่มท่ีเรื่องท่ี  3.1  ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2565  (กองช่าง)  เชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ช้ีแจง
ระเบียบ   ข้อกฎหมายต่อท่ีประชุมแห่งนี้  

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและการแก้ไข
เปล่ียนแปลง  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดงบลงทุน    
โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือ
โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุมแห่งนี้ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
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นายชาตรี  สารีจันทร์ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ผมนายชาตรี  สารีจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด  ขอเสนอญัตติต่อ

สภาเทศบาลต าบลบ้านตาดเพื่อขอรับความเห็นชอบอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  
2565  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 ของเทศบาลต าบลบ้านตาด 
และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้อนุมัติแล้วโดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖4 เป็นต้นมา บัดนี้ เทศบาลต าบลบ้านตาดมีความจ าเป็นต้อง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อ ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 ท้ังนี้  สามารถกระท าไ ด้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหมใ่ห้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
เหตุผล  กองช่าง เทศบาลต าบลบ้านตาด มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖5 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕6๓ และเพื่อให้การ
บริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
ฉะนั้นจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ดังรายการต่อไปนี้ 

   ๑. โอนลด   แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง 
งบ  ลงทุน  หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 
1. โครงการก่อสร้างโดมอาคารสนามกีฬาส่วนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
-  งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  700,000  บาท 
-  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน  90,000  บาท   
-  โอนลด จ านวน  90,000  บาท   
-  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน  0  บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งท่ี 1/2564) หน้า 5 ข้อ 1 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนิคมผ่านศึก 2 หมู่ที่ 4 
-  งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  500,000  บาท 
-  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน  230,000  บาท   
-  โอนลด จ านวน  230,000  บาท   
-  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน  0  บาท  
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ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2563 หน้าท่ี  5  ข้อ  25 
รวมงบประมาณที่ขออนุมัติโอนลด เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 320,0๐๐ บาท 
(สามแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 
2. โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้าง  งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินเดิมด้วยหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 14 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนดินเดิมด้วยหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ท่ี 
14 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
ระยะทาง 200.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีลงหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 
1,000.00 ตารางเมตร งบประมาณต้ังไว้ 200,000 บาท (ตามแบบ
แปลนท่ี ทต.บ้านตาดก าหนด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
แก้ไขครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565  หน้า 2 
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาราง
ระบายน้ า คสล.บ้านนิคมผ่านศึก 1 หมู่ท่ี 3 ปริมาณงาน รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.40 x 0.60 เมตร พร้อมฝารางระบายน้ า 
คสล. ระยะทางรวม 40.00 เมตร และบ่อพักน้ า คสล. จ านวน  4 บ่อ 
งบประมาณต้ังไว้ 120,000 บาท (ตามแบบแปลนท่ี ทต.บ้านตาดก าหนด 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง  
แก้ไขครั้งท่ี  1  หน้า 5 
รวมงบประมาณที่ขออนุมัติโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น  320,0๐๐ บาท (สามแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 
ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดท่ี ๔ 
การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่าย ข้อ ๒๗ เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอสภาเทศบาล ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖5 ต่อไป 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อท่ีประชุมแห่งนี้ไปแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  หากท่านประสงค์จะอภิปราย

ขอให้ยกมือขึ้น  เมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาเทศบาล  จึงรายงานตัวต่อท่ี
ประชุม  และด าเนินการอภิปราย  มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่  หากไม่มี
จะขอมติต่อท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 เพื่อ ต้ัง จ่ายเป็นรายการใหม่  
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หน่วยงานกองช่าง  จ านวน  2  โครงการ ได้แก่  1. โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนดินเดิมด้วยหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ท่ี  14  จ านวน  200,000 บาท (สอง
แสนบาทถ้วน)  และ 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิด หมู่ท่ี  3  จ านวน  120,000 บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน  จ านวน 320,000.-บาท(สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จ านวน  11  เสียง 
 (งดออกเสียง  1  เสียง  นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี  ประธานสภาเทศบาล) 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี การประชุมสภาเทศบาลอยู่ในระเบียบวาระท่ี  3.2  การพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 (กองช่าง)  ก่อนท่ีนายกเทศมนตรีจะเสนอญัตติต่อท่ีประชุม  ขอให้
เลขานุการสภาเทศบาล  ช้ีแจงระเบียบข้อกฎหมายต่อท่ีประชุมแห่งนี้   

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 
การกันเงิน  ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป
อีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี   หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิไ ด้
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้อีกไม่เกินหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไข 
เปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวท่ีท าให้  ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง  ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  กรณีเมื่อส้ินสุด
ระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ด าเนินการหรือ
มีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุมแห่งนี้ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายชาตรี  สารีจันทร์ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ผมนายชาตรี  สารีจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด  ขอเสนอญัตติต่อ

สภาเทศบาลด าบลบ้านตาดเพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕65  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ  ตามท่ีเทศบาลต าบลบ้านตาด ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ต าบลบ้านตาด และอนุมัติโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตามประกาศ
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เทศบาลต าบลบ้านตาด เรื่อง การใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2565 ลงวันท่ี 21 กันยายน 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 
2564 แล้วนั้น บัดนี้เทศบาลต าบลบ้านตาดมีความจ าเป็นต้อง  ขออนุมัติ
กันเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 ท้ังนี้สามารถกระท าได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน        
ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่าย หมวด ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมไิด้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไข
ในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้อีกไม่เกินหนึง่ปีต่อสภา
ท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไข เปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวที่
ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง 
ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอกีหนึ่งปีต่อ
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว        
หากไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้น
ตกเป็นเงินสะสม 
เหตุผล กองช่าง เทศบาลต าบลบ้านตาด มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณ เนื่องจากมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างยัง
มิได้มีการก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก          
กองช่างจึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง        
และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน ดังรายการต่อไปนี้ 
กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 
1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินเดิมด้วยหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 14  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนดินเดิมด้วยหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ท่ี 14 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ระยะทาง 
200.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีลงหินคลุกบดอัดแน่นไมน่้อยกว่า 1,000.00 ตาราง
เมตร ขออนุมัติกันเงินจ านวน 200,000 บาท (ตามแบบแปลนท่ี ทต.บ้านตาด
ก าหนด) 
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝารางระบายน้ า 
คสล. บ้านนิคมผ่านศึก 1 หมู่ท่ี 3 ปริมาณงาน รางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
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เหล็กขนาด 0.40 x 0.60 เมตร พร้อมฝารางระบายน้ า คสล. ระยะทางรวม 
40.00 เมตร และบ่อพักน้ า คสล. จ านวน 4 บ่อ ขออนุมัติกันเงินจ านวน 
120,000 บาท (ตามแบบแปลนท่ี ทต.บ้านตาดก าหนด) 
ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2561  จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอสภาเทศบาล ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 
ต่อไป 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อท่ีประชุมแห่งนี้ไปแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  หากท่านประสงค์จะอภิปราย

ขอให้ยกมือขึ้น  เมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาเทศบาล  จึงรายงานตัวต่อท่ี
ประชุม  และด าเนินการอภิปราย  มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่  หากไม่มี
จะขอมติต่อท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้ขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65  หน่วยงานกองช่าง  จ านวน  2  โครงการ 
ได้แก่ 1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินเดิมด้วยหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ท่ี  
14  จ านวน  200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)  และ 2. โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ท่ี 3 จ านวน  120,000 
บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน  จ านวน 320,000.-
บาท(สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จ านวน  11  เสียง 
 (งดออกเสียง  1  เสียง  นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี  ประธานสภาเทศบาล) 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี ล าดับต่อไปญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติขออนุมัติขยายเวลาเบิกเงิน  ประจ าป ี
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 2564  จ านวน  1  รายการ  เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน  จ านวน  

500,300 บาท(ห้าแสนสามร้อยบาทถ้วน) กองการศึกษา  ก่อนท่ี
นายกเทศมนตรีจะเสนอญัตติต่อท่ีประชุม  ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล  
ช้ีแจงระเบียบข้อกฎหมายต่อท่ีประชุมแห่งนี้   

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน        

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 
การกันเงิน  ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่าย หมวด ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป
อีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี   หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิไ ด้
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลา  
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เบิกจ่ายเงินได้อีกไม่เกินหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้อง
แก้ไข เปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวท่ีท าให้  ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง  ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  กรณี
เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้
ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงิน
สะสม 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุมแห่งนี้ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายชาตรี  สารีจันทร์ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ผมนายชาตรี  สารีจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด  ขอเสนอญัตติต่อ

สภาเทศบาลด าบลบ้านตาดเพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกเงิน  ประจ าปี
งบประมาณ 2564  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
ตามท่ีเทศบาลต าบลบ้านตาด ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบล
บ้านตาด และอนุมัติกันเงินในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น ต่อสภา
ท้องถิ่นไปแล้วระยะเวลา 1 ปี ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด 
(ญัตติท่ี 17/2564)  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2564  ลงวันท่ี  
29  กันยายน 2564  บัดนี้ เทศบาลต าบลบ้านตาดมีความจ าเป็นต้องขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2564  ท้ังนี้  สามารถ
กระท าได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน    การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2561 หมวด 5 การกันเงิน  ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่าย หมวด ค่า
ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมไิด้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไข
ในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้อีกไม่เกินหนึง่ปีต่อสภา
ท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไข เปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวที่
ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง 
ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอกีหนึ่งปีต่อ
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี   
กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หาก
ไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงนิเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตก
เป็นเงินสะสม 
เหตุผล  กองการศึกษา  เทศบาลต าบลบ้านตาด มีความจ าเป็นต้องขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  เนื่องจากมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
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ส่ิงก่อสร้าง  ยังมิได้มีการก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงิน
นั้นต่อไปอีก  กองการศึกษาจึงมีความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน  ประจ าปีงบประมาณ 2564  เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติเป็นไป
ตามระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  จึงขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564  ดังรายการต่อไปนี้ 
แผนงาน  การศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน 
หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง  รายการ  โครงการปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ต้ังไว้  500,300 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการ  ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 14 
พ.ศ. 2562 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา 
(๐๐๒12) ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จ านวน  500,300  บาท   
(ห้าแสนสามร้อยบาทถ้วน) 
ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2561 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอสภาเทศบาล  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โครงการ
ปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่อไป 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อท่ีประชุมแห่งนี้ไปแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  หากท่านประสงค์จะ

อภิปรายขอให้ยกมือขึ้น  เมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาเทศบาล           
จึงรายงานตัวต่อท่ีประชุม  และด าเนินการอภิปราย  มีท่านใดประสงค์จะ
อภิปรายหรือไม่  หากไม่มีจะขอมติต่อท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกเงิน  ประจ าปีงบประมาณ 2564  จ านวน  1  
รายการ  เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน  จ านวน  500,300.- บาท(ห้าแสนสาม
ร้อยบาทถ้วน)  กองการศึกษา โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  จ านวน  11  เสียง 
 (งดออกเสียง  1  เสียง  นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี  ประธานสภาเทศบาล) 
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ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง  อื่นๆ 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  การประชุมในวันนี้ 
ประธานสภาเทศบาล ได้ด าเนินการครบทุกระเบียบวาระแล้ว  เข้าสู่ระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ         

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย  หรือมีข้อสอบถามข้อ
ปรึกษาราชการ  ท่านสามารถสอบถามในท่ีประชุมแห่งนี้ได้ เชิญ            
นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมนายเทพริทธิ์  ประทุมสอน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  สืบเนื่องจาก

ญัตติท่ีผู้บริหารได้เสนอขอขยายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯต่อ
สภาไปแล้ว  เรื่อง  งบประมาณในการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ         
ขอสอบถามงบประมาณซ่อมแซม  500,300  บาท  เป็นงบประมาณ        
ซึ่งซ่อมแซมทุกศูนย์พัฒนาของเทศบาลหรือไม่  หรือเฉพาะศูนย์พัฒนาฯ   
บางแห่ง  จึงเรียนสอบถามมายังสภาแห่งนี้ 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  เชิญนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล ตอบข้ออภิปรายของสมาชิกสภาเทศบาลด้วย 

นายชาตรี  สารีจันทร์ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีต าบล ผมนายชาตรี  สารีจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด   ขอมอบให้

ผู้อ านวยการกองการศึกษาตอบข้ออภิปรายของสมาชิกสภาเทศบาลฯแทน 

นายอลงกรณ์  กัณหา เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ผมนายอลงกรณ์  กัณหา  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ข้ออภิปรายของท่าน

สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเรียนว่างบประมาณจ านวน  500,300  บาท  
เดิมงบประมาณดังกล่าวอนุมัติ  700,000  บาท  เนื่องจากมีความ
จ าเป็นต้องโอนลดงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  จึงเหลือ
งบประมาณจ านวน  500,300  บาท  ส าหรับการปรับปรุง ต่อเติมหรือท า
การซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯของเทศบาลนั้น  ด าเนินการตาม
ระเบียบฯกล่าวคือหากเป็นทรัพย์สินของเทศบาลเองสามารถด าเนินการ
ปรับปรุง ต่อเติมหรือท าการซ่อมแซมได้  แต่หากเป็นทรัพย์สินของส่วน
ราชการอื่นเทศบาลฯจะไม่สามารถด าเนินการ  ข้อเท็จจริงทรัพย์สินซึ่งไม่ใช่
ของเทศบาลฯ  มี  2 ศูนย์  คือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบหวาย  และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอินทร์แปลง  ส่วนตัวผู้อ านวยการกองการศึกษานั้น  
ได้เรียนปรึกษาปลัดเทศบาลและผู้อ านวยการกองคลังในการด าเนินการ
ดังกล่าวแล้ว  โดยการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมนั้นหากอาคารดังกล่าวไม่ใช่
ทรัพย์สินของเทศบาลต าบลบ้านตาด  จะไม่สามารถด าเนินการปรับปรุงต่อ
เติมหรือซ่อมแซมได้  
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นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย  หรือมีข้อสอบถามข้อ 
ประธานสภาเทศบาล ปรึ ก ษา ร า ชกา ร   ท่ าน สาม าร ถสอบถ าม ใน ท่ีป ระ ชุ มแ ห่ ง นี้ ไ ด้                    

เชิญนายเทพริทธิ์  ประทุมสอน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมนายเทพริทธิ์  ประทุมสอน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ขอให้ท่าน

ผู้บริหารพิจารณาแก้ไขอีกเรื่อง  คือเรื่องน้ าและห้องน้ าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
น้ าใช้ในห้องน้ าไม่เพียงพอ  ฝากผู้บริหารพิจารณาด าเนินการในส่วนนี้ด้วย 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  เชิญนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล ตอบข้ออภิปรายของสมาชิกสภาเทศบาลด้วย 

นายชาตรี  สารีจันทร์ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกยีรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ผมนายชาตรี  สารีจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด  ขอมอบให้            

นายช านาญ  มาดขาว  รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาดตอบข้ออภิปราย
ของสมาชิกสภาเทศบาลฯแทน 

นายช านาญ  มาดขาว เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี ส าหรับงบประมาณท่ีขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯต่อสภา  

จ านวน  500,300  บาท  นั้น  เทศบาลต าบลบ้านตาดได้มอบให้กองช่าง
ส ารวจและประมาณการค่าใช้จ่ายไปแล้ว  ประเด็นข้ออภิปรายเรื่องน้ าและ
ห้องน้ า ศูนย์พัฒนาเ ด็กเล็กฯ  เทศบาลจะน าข้ออภิปรายของท่าน              
ไปพิจารณาด าเนินการในปีงบประมาณรายจ่ายต่อไป   

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย  หรือมีข้อสอบถามข้อ 
ประธานสภาเทศบาล ปรึ ก ษา ร า ชกา ร   ท่ าน สาม าร ถสอบถ าม ใน ท่ีป ระ ชุ มแ ห่ ง นี้ ไ ด้                    

เชิญนายสมจิต  จันทร์ชิรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

นายสมจิต  จันทร์ชิรัตน์ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 ผมนายสมจิต  จันทร์ชิรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1  สอบถามเรื่อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบหวาย  ขอให้ท่านพิจาณางบประมาณในการ
ปรับปรุงซ่อมแซม  รวมถึงปัญหางบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ียังไม่
เพียงพอ  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของเด็กในเขตเทศบาลฯ จึงเสนอ
ปัญหาดังกล่าวมายังท่ีประชุมแห่งนี้  เพื่อให้ท่านผู้บริหารได้พิจารณาแก้ไข 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย  หรือมีข้อสอบถามข้อ 
ประธานสภาเทศบาล ปรึกษาราชการ เชิญนางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 

นางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรตทุิกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ดิฉันนางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ได้รับการ

ร้องเรียนของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านตาด  กรณี  ถังพลาสติก
รูปทรงของถังขยะ  โดยเสนอขอให้เทศบาลเปล่ียนถังขยะแบบกลม  เป็นถัง
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ขยะแบบส่ีเหล่ียมและสูง  เนื่องจากถังขยะรูปทรงกลมเป็นแบบต่ า  สุนัข
สามารถคุ้ยขยะ  ถังขยะล้ม  ขยะออกจากถัง  หากเปล่ียนเป็นถังขยะแบบ
ส่ีเหล่ียม  เทศบาลฯสามารถด าเนินการเปล่ียนท้ังหมดได้หรือไม่  จึงเรียน
มายังผู้บริหารเพื่อพิจารณาต่อไป 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  เชิญนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล ตอบข้ออภิปรายของสมาชิกสภาเทศบาลต่อไป 

นายชาตรี  สารีจันทร์ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ผมนายชาตรี  สารีจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด  ขอมอบให้นาย

วชิรวิชญ์  ภาวะชาติ  ปลัดเทศบาลต าบลบ้านตาดตอบข้ออภิปรายของ
สมาชิกสภาเทศบาลฯแทน 

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล ประเด็นท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลสอบถาม  คือ  เดิมถังขยะเทศบาลเป็น

รูปแบบถังขยะพลาสติกรูปทรงกลมและเต้ีย  ประชาชนอยากได้ถังขยะ
พลาสติกรูปทรงส่ีเหล่ียมและสูง  ผมขออนุญาตตรวจสอบงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  เนื่องจากปลัดเทศบาลไม่ได้ถือ
งบประมาณรายจ่ายมาประชุมด้วย  จึงขอตอบประเด็นดังนี้   หากมี
งบประมาณเพียงพอสามารถด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อได้  หรือหากไม่มีแต่
มีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการจัดซื้อก็สามารถพิจารณาโอนงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อด าเนินการดังกล่าวได้  เรียนให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ 

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  เชิญนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  

นายชาตรี  สารีจันทร์ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรตทุิกท่าน 
นายกเทศมนตรี ผมนายชาตรี  สารีจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด  ขอขอบคุณท่าน

สมาชิกสภาเทศบาลในการร่วมกิจกรรมการพัฒนาท่ีไหน  ท่านก็ให้ความ
ร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ขอบคุณในการ
อนุมัติเห็นชอบท่ีคณะผู้บริหารได้เสนอมายังท่ีประชุมแห่งนี้  ขอบพระคุณ
มากครับ   

นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  การประชุมในวันนี้ 
ประธานสภาเทศบาล ได้ด าเนินการครบทุกระเบียบวาระแล้ว  มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีก

หรือไม่  หากไม่มีจะขอปิดการประชุม  ขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมใน
วันนี้  ขอปิดการประชุมในวันนี้ครับ 
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